

**QUỲNH PHỤ**

# Chăm sóc cây màu vụ đông

Vụ đông năm nay, huyện Quỳnh Phụ gieo trồng 6.505ha cây màu, trong đó ngô 1.500ha, dưa bí 1.100ha, khoai tây 1.020ha, còn lại là rau màu các loại. Đến nay, 2.000ha đã cho thu hoạch, chủ yếu là ớt, ngô và rau màu.



Chăm sóc, bảo vệ cây màu vụ đông có ý nghĩa quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế cho người sản xuất.

Những ngày qua, dù thời tiết rét đậm nhưng nông dân vẫn tích cực thâm canh, kiểm tra sâu bệnh, tình hình phát triển của cây trồng. Trên cánh đồng xã An Hiệp, dù trời đã sấm tối nhưng bà Nguyễn Thị Hoa, thôn Nguyễn Xá vẫn cặm cụi làm cỏ cho những luống

đổ trên đất chuyên màu. Bà Hoa cho hay: Trước đây chúng tôi trồng rau theo kinh nghiệm là chính, chủ yếu để phục vụ bữa ăn trong gia đình nên thu hoạch chẳng được là bao. Bây giờ trồng rau để bán, cây rau trở thành nguồn thu nhập quan trọng của gia đình nên chúng tôi phải

học hỏi kỹ thuật để trồng, chăm sóc và phòng, trừ sâu bệnh, vì thế rau vụ đông thường cho năng suất cao, dễ tiêu thụ. Vụ đông này gia đình tôi trồng 4 sào bí xanh, ớt, đỗ leo, khoai tây và rau các loại. Được cán bộ nông nghiệp tập huấn, tôi áp dụng biện pháp bón phân đúng và cân đối nên

cây trồng phát triển tốt, ít sâu bệnh.

Đến thời điểm này, nông dân An Hiệp đang tập trung thu hoạch ngô đông bán cho Viện Nghiên cứu ngô (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). Ông Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc HTX DVNN xã cho biết: Từ 5 năm nay, HTX liên kết với Viện Nghiên cứu ngô sản xuất ngô giống với diện tích 10ha ở vụ đông, 20ha ở vụ xuân. Tính ra mỗi sào sản xuất ngô giống thu nhập từ 3,5 - 4 triệu đồng, cao hơn nhiều so với sản xuất thông thường, lại có đầu ra ổn định nên người dân rất phấn khởi. Đây chính là hướng đi trong thời gian tới của địa phương để nâng cao thu nhập cho người dân.

Theo nhận xét của nhiều nông dân, từ đầu vụ đông đến nay thời tiết tương đối thuận lợi cho rau màu sinh trưởng, phát triển, đặc biệt là khoai tây. Tuy nhiên, thời tiết những ngày đầu tháng 12 có mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù, độ ẩm không khí cao, nhiệt độ thấp, không có nắng, là điều kiện thuận lợi cho bệnh sương mai, héo xanh trên khoai tây, cà chua, ớt phát triển, gây hại. Tình hình sâu bệnh sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp và gây hại gia tăng, ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng nông sản nếu không được phòng, trừ kịp thời. Bên cạnh đó, diễn biến thời tiết từ nay đến cuối vụ có nhiều bất thường, ảnh hưởng đến cây trồng vụ đông.

Đến nay, 1.020ha khoai tây của Quỳnh Phụ đang trong giai đoạn phát triển thân lá, ra tia củ. Một số đối tượng bệnh hại xuất hiện rải rác khiến 4.62ha khoai tây ở 16 xã trong huyện có hiện tượng xoắn lá, cây phát triển chậm. Để khoai tây sinh trưởng, phát triển tốt, cho năng suất cao, ngoài tuân thủ quy trình kỹ thuật trong chăm bón, nông dân cần chú ý đến nước tưới bởi trong 60 - 70 ngày đầu khoai rất cần nước theo hướng đủ ẩm, đặc biệt trong thời tiết hanh khô kéo dài như hiện nay. Không được để ruộng quá khô hạn ảnh hưởng tới sinh trưởng, phát triển thân lá và củ, đồng thời không được để nước đọng trong rãnh quá lâu gây thối củ. Giai đoạn này khoai dễ nhiễm bệnh mốc sương, héo xanh vi khuẩn, vì vậy bà con cần thăm đồng thường xuyên, sử dụng các loại thuốc theo

khuyến cáo của ngành Nông nghiệp để phòng, trừ hiệu quả. Riêng với bệnh héo xanh vi khuẩn, khi ruộng bị bệnh cần dùng thuốc nước, nhổ bỏ và tiêu hủy cây bị bệnh, rắc vôi bột vào gốc cây bị bệnh để tránh bệnh lây lan.

Chăm sóc, bảo vệ cây trồng vụ đông có ý nghĩa quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế cho người sản xuất. Do đó, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện khuyến cáo nông dân bón phân cân đối; chăm sóc đúng yêu cầu kỹ thuật đối với từng loại cây, từng giai đoạn sinh trưởng của cây; áp dụng biện pháp bón phân vùi vào đất trước và sau trồng để giảm công chăm sóc, phân bón được giữ trong luống đất giúp cây hấp thụ tốt hơn, hạn chế được tỷ lệ rau bị chết do nấm và vi khuẩn xâm nhập gây hại.

**LƯU NGÂN**

**Khuyến cáo của Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Quỳnh Phụ trong phòng, trừ sâu bệnh cho cây màu vụ đông**

- Đối với bệnh sương mai, cần tỉa bỏ những lá già, lá bị bệnh đem tiêu hủy và phun phòng bệnh bằng các loại thuốc như Ridomil 68WP, Daconil 75WP, Boocđô 1%, Zineb 80WP... để phòng, trừ.
- Đối với bệnh vi rút xoắn lùn: cây bị bệnh lá xoắn lại, cây còi cọc, thấp lùn thì tiến hành nhổ bỏ cả cây và củ bị bệnh, phun trừ nấm, rệp môi giới truyền bệnh bằng các loại thuốc như Oshin 100SL, Pentalty 40WP... Việc phun thuốc phải được tiến hành trước khi vun gốc và bón phân.

Trong sản xuất vụ xuân, để "né" bệnh đạo ôn gây hại, ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng, giống lúa T10 được nhiều địa phương trong tỉnh mở rộng trong cơ cấu giống lúa.

Gần bó với nông dân Vũ Thăng (Kiến Xương) từ 10 năm nay, T10 vẫn chứng tỏ là sự lựa chọn số 1 của bà con trong cơ cấu giống lúa ở vụ xuân khi diện tích gieo cấy hàng năm đạt từ 150 - 160ha (chiếm 50 - 60% tổng diện tích gieo cấy). Ông Hoàng Văn Thâu, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã cho biết: Từ 10 năm nay, trong sản xuất vụ xuân, T10 trở thành giống lúa chủ lực của địa phương bởi kháng bệnh đạo ôn rất tốt. Là giống lúa ngắn ngày, chất lượng gạo ngon nhưng năng suất có thể đạt 2,2 tạ/sào. T10 được doanh nghiệp ứng giống cho bà con sản xuất, tới vụ thu hoạch thu mua tươi hoặc khô với giá cao hơn giá thị trường tại thời điểm thu mua từ 10 - 15%. Sau khi hoàn thành đón diện đối thừa, quy vùng sản xuất, T10 được HTX lựa chọn cấy tại vùng cánh đồng lớn với diện tích 50ha. Tại đây, nông dân xuống giống đồng loạt kết hợp đầu tư thâm canh theo quy trình "1 phải, 5 giảm" nên cây lúa vào chín đều, cho năng suất cao mà kháng sâu bệnh tốt. Trung

# Giống lúa T10 - sự lựa chọn của nhiều nông dân



Giống lúa T10 hàng năm trên địa bàn tỉnh được nông dân gieo cấy từ 6.000 - 7.000ha.

bình mỗi sào gieo cấy lúa T10 có liên kết với công ty, nông dân thu nhập trên 2 triệu đồng. Cùng với Bắc thơm, T10 từ nhiều năm nay đã góp phần tạo nên thương hiệu gạo thơm Tiến Hải. Ông Phạm Văn Vinh, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Tây Tiến (Tiên Hải) cho biết: T10 và Bắc thơm 7 là hai giống

lúa chất lượng cao chủ lực ở Tây Tiến. Qua nhiều vụ canh tác, nông dân đánh giá cao năng suất cũng như chất lượng của T10 bởi giống này có tỷ lệ phân trâm hạt lép thấp, tỷ lệ gạo trắng phẩm cao. Trong vụ xuân năm 2018 này, xã Tây Tiến cũng gieo cấy trên 20% diện tích bằng giống T10. Ông Đỗ Duy Bằng,

Giám đốc Công ty Cổ phần Giống cây trồng trung ương (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) lai tạo và chọn lọc từ tổ hợp lai DT10 của Việt Nam và Amber 33 là giống lúa thơm của Úc. Giống lúa T10 đã được khảo nghiệm

quốc gia qua 3 vụ, là giống lúa thơm chất lượng cao có nhiều triển vọng mở rộng sản xuất, được nhiều địa phương đánh giá cao. Giống T10 được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận chính thức năm 2013 và đã được Công ty Cổ phần Giống cây trồng trung ương mua bản quyền. T10 đã được gieo trồng ở các tỉnh Thái Bình, Hưng Yên, Hải Dương, Nam Định, Ninh Bình, Yên Bái... Riêng Thái Bình diện tích T10 hàng năm được bà con gieo cấy 6.000 - 7.000ha, điển hình là các huyện Tiên Hải, Vũ Thư, Kiến Xương. Hiện

nay, chi nhánh đã nhập về 120 tấn giống T10, tương đương với diện tích gieo cấy khoảng gần 3.000ha để phục vụ bà con trong vụ xuân năm 2018.

Theo đánh giá của nhiều địa phương, T10 là một trong những giống lúa phù hợp với biến đổi khí hậu như hiện nay, đáp ứng được 5 tiêu chí: giống có tiềm năng năng suất cao, chất lượng gạo ngon, độ thuần đồng đều, phù hợp nhiều vùng sinh thái và khả năng chống chịu rét, hạn và sâu, bệnh hại.

**THÙY LINH**

**Giống lúa T10:**

- Thời gian sinh trưởng vụ xuân 130 - 135 ngày, mùa 105 - 110 ngày;
- Cây cao 95 - 100cm, tán lá gọn, lá ngắn màu xanh vàng, số bông nhiều hơn, bông to, nhiều hạt hơn so với giống Bắc thơm 7. Hạt nhỏ, thon, màu nâu sẫm;
- Cứng cây, gốc dai hơn Bắc thơm số 7, chịu thâm canh cao hơn;
- Năng suất trung bình đạt 55 - 60 tạ/ha, thâm canh cao đạt 70 - 75 tạ/ha;
- Chất lượng gạo có nhiều cải tiến hơn Bắc thơm số 7: cơm hương lướt, vị đậm, hương thơm ít thăng hoa nên mùi thơm giữ lâu hơn, cơm mềm và ngon hơn;
- Chống đổ và chịu rét khá;
- Thích ứng với nhiều chân đất, thích hợp nhất là chân ruộng vàng, vùn thấp, vùn cao, cát pha, có điều kiện thâm canh;
- Cây từ 45 - 50 khóm/m<sup>2</sup>, mỗi khóm cấy từ 2 - 3 dảnh.

## Điều chỉnh chức danh nghề, công việc trong sổ BHXH

(chinhphu.vn) Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp có ý kiến về vướng mắc khi thực hiện việc điều chỉnh chức danh nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo hướng dẫn tại Công văn số 3449/BHXH-CSXH ngày 8/9/2016 của BHXH Việt Nam.

Tại Văn bản số 4824/LĐTBXH-BHXH ngày 17/11/2017, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn như sau: đối với trường hợp người lao động thực tế làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và được hưởng đầy đủ các chế độ đối với người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt, nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định của pháp luật nhưng ghi chưa đúng chức danh nghề trong sổ BHXH thì cơ quan BHXH thực hiện điều chỉnh theo quy định tại Điều 98 Luật BHXH.

Khi thực hiện điều chỉnh phải bảo đảm đúng tên nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

Đối với trường hợp người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt, nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm nhưng hồ sơ chưa đầy đủ hoặc phức tạp mà cơ quan BHXH không có đủ căn cứ để thực hiện điều chỉnh được theo điểm 1 nêu trên thì thông báo người sử dụng lao động lập hồ sơ đề nghị, gửi bộ, ngành chủ quản có ý kiến với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục có kiến nghị điều chỉnh.

Đối với các trường hợp đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đồng ý điều chỉnh chức danh nghề, công việc ghi chưa đúng trong sổ BHXH thì cơ quan BHXH căn cứ vào văn bản của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để thực hiện điều chỉnh.

## Thị trường nội địa là ưu tiên chiến lược phát triển của nhiều doanh nghiệp



(vtv.vn) Sự hấp dẫn của thị trường gần 100 triệu người, định hướng bền vững của doanh nghiệp là những điểm cộng khiến cho thị trường nội địa trở thành cơ hội đầu tư cho nhiều doanh nghiệp.

Với dân số gần 100 triệu người, Việt Nam là thị trường hấp dẫn với bất cứ doanh nghiệp nào. Xu hướng gia tăng tầng lớp trung lưu, thu nhập người dân tăng nhanh cũng gia tăng cơ hội đón nhận hàng hóa đạt chuẩn toàn cầu. Làn sóng quay trở lại thị trường nội địa từ cuối năm 2016 đến nay là hàng loạt những doanh nghiệp ngành gỗ, gốm sứ, vật liệu xây dựng.

Dưới góc độ nhà quản lý, Bộ Công Thương cũng đã trình Chính phủ chiến lược tổng thể phát triển thị trường trong nước giai đoạn hiện nay đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 với nhiều giải pháp hỗ trợ thị trường trong nước.

Khi hội nhập sâu rộng, tính mở của thị trường Việt Nam lớn hơn đã thu hút các doanh nghiệp Việt thành công trên thị trường quốc tế quay trở lại. Với họ thị trường nội địa không phải là nơi "tránh bão" khi thị trường quốc tế khó khăn, mà đây là thị trường hấp dẫn và đầy cơ hội.

**THÁI THỤY**

# Tiến độ cày lật đất chậm

Mặc dù đã tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các xã, HTX nhưng đến nay tiến độ cày lật đất chuẩn bị cho sản xuất vụ xuân năm 2018 trên địa bàn huyện Thái Thụy còn rất chậm.

Vụ xuân năm 2018, xã Thụy Trinh phấn đấu gieo cấy 370ha lúa. Tuy nhiên, đến nay tiến độ cày lật đất của địa phương mới chỉ đạt khoảng 10% - là một trong những xã có tiến độ cày lật đất chậm nhất huyện. Hiện nay, xã đang tích cực huy động máy móc, nhân lực đẩy nhanh tiến độ làm đất phục vụ sản xuất vụ xuân năm 2018. Theo ông Nguyễn Đức Dự, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã: Mặc dù người dân rất muốn xuống đồng cấy lật, phơi ải nhưng

thực tế đồng ruộng không thể đáp ứng. Năm nay, lúa mùa thu hoạch bằng máy, đúng thời điểm thời tiết mưa lũ kéo dài nhiều ngày gây ngập úng, nền đất yếu, mặt bằng ruộng bị phá vỡ làm cho các máy làm đất hoạt động rất khó khăn, kể cả các máy công suất lớn. Ngoài ra, trong những ngày gần đây thời tiết liên tục có mưa phùn lại càng làm cho nền đất ruộng bị ngâm nước gây nhiều khó khăn cho việc cày ải. Đây đều là những nguyên nhân chính dẫn đến tiến độ cày lật đất

năm nay của địa phương chậm hơn so với mọi năm.

Hiện nay, bệnh lùn sọc đen đang xuất hiện trên cây ngô đông tại một số địa phương trong tỉnh; trên gốc ra, lúa héo xuất hiện rải khoảng từ 500 - 700 con/m<sup>2</sup>, nơi cao từ 2.000 - 3.000 con /m<sup>2</sup>, đây là nguồn môi giới bệnh lùn sọc đen cho vụ xuân năm 2018 và những năm tiếp theo. Trước tình hình trên, ngày 29/11/2017, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 29/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng, trừ bệnh lùn sọc đen hại lúa,

yêu cầu các huyện, thành phố huy động tối đa lực lượng, phương tiện cày lật đất và vệ sinh đồng ruộng xong trước ngày 10/12/2017. Tuy nhiên, đến ngày 14/12 tiến độ cày lật đất của Thái Thụy mới đạt khoảng 40%. Một số xã có tiến độ cày lật đất chậm như Thụy Trinh, Thụy Lương, Thái Thượng... Việc chậm tiến độ cày lật đất đang trực tiếp ảnh hưởng tới công tác phòng ngừa, hạn chế sự phát sinh của sâu bệnh chuyển vụ, đặc biệt là rầy lưng trắng nguồn môi giới bệnh lùn sọc đen trên địa bàn huyện. Đồng thời, làm tăng nguy cơ gây ra hiện tượng ngộ độc cho cây lúa sau gieo cấy khi đất không được phơi ải để cải tạo chế độ khí trong đất, phân hủy các chất hữu cơ...

Những năm gần đây, huyện Thái Thụy đã đẩy mạnh đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, trong đó 100% diện tích đất được làm bằng cơ giới hóa với các loại máy có công suất lớn.

Toàn huyện hiện có 180 máy làm đất đa năng công suất trên 24CV, 18 máy cấy. Ông Nguyễn Hữu Hà, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Trước tiến độ cày lật đất tại các địa phương chậm, ngành Nông nghiệp huyện đang tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các xã, thị trấn huy động tối đa máy móc, nhân lực đẩy nhanh tiến độ cày lật đất đồng thời tổ chức tốt công tác diệt chuột, triển khai làm thủy lợi đồng xuân theo đúng kế hoạch. Theo kế hoạch, đầu tháng 1/2018, huyện bắt đầu lấy nước tự chảy thực hiện việc thu chua, rửa mặn sau đó sẽ vận hành các trạm bơm để ải cho các xứ đồng phục vụ công tác làm đất vụ xuân năm 2018. Vụ xuân năm 2018, toàn huyện phấn đấu gieo cấy trên 12.000ha lúa bằng các giống ngắn ngày, thời vụ gieo cấy trong tháng 2 năm 2018.

**TRẦN TUẤN**



Cày lật đất tại xã Thái Thọ (Thái Thụy).